

รวมวิธีทำกระถางแบบใหม่ๆ เป็นมิตรกับธรรมชาติ

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ย. 2558

วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณโดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเช่นลอยเคราะห์บูชาพระพุทธรเจ้าแต่ปัจจุบันนิยมทำเพื่อขอขมา และระลึกถึงคุณแม่พระคงคา ที่ได้อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่มนุษย์ โดยประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยประมาณ ๗๐๐ ปีมาแล้ว ประเพณีลอยกระทงได้เข้าสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ ดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศ ผู้เป็นพระสนมเอกของพระร่วงเจ้าว่า "ครั้นวันเพ็ญเดือน ๑๒ ขานอัยได้กระทำโคลมลอย คิดตกแต่งเหงามประหลาดกว่าโคลมสุนทรก้านลึงทั้งปวงจึงเลือกผกาเกษรสีต่างๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเทากงระแหง ล้วนแต่พรรณดอกไม้ชอนสีสลัให้เป็นลวดลาย..." เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จทางชลมารคทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงมีพระราชโองการฯให้จัดพิธีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองพระราชพิธีนี้จึงได้ถือปฏิบัติเป็นประจำจนกระทั่งบัดนี้

การลอยกระทงไม่มีพิธีรีตอง เพียงแต่ขอให้มีการจะทำด้วยอะไรก็ได้ เช่น ใบตอง ก้านกล้วย กาบพลับพลึง เปลือกมะพร้าว กระดาษ จุดรูปเทียนปักที่กระทงแล้วอธิษฐานตามที่ตนปรารถนา เสร็จแล้วจึงลอยไปที่แม่น้ำลำคลอง

การลอยกระทงในปัจจุบันยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตามสมควรเมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงในเดือน ๑๒ ชาวบ้านจะจัดเตรียมทำกระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย และดอกบัว นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้ เครื่องสักการบูชา ก่อนทำการลอยในแม่น้ำก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวังพร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา ตามคุ้มวัดหรือสถานที่จัดงานหลายแห่ง มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และมีมหรสพสมโภชในตอนกลางคืน นอกจากนั้นยังมีการจุดดอกไม้ไฟ พลุ ตะไล ซึ่งในการเล่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ วัสดุที่นำมาใช้ทำกระทง ควรเป็นของที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ

วันนี้ครูบ้านนอกดอทคอม จึงขอนำเสนอวิธีการทำกระทงในรูปแบบใหม่ๆ ที่ประหยัดและนำวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้เอง ลองมาชมกันครับ

"กระทงกลีบบัว"

ที่มาจาก [YouTube](#) โพสต์โดยสมาชิกยูทูปชื่อ [pooyingnaka](#)

กระทงดอกแค

ที่มาจาก [YouTube](#) โพสต์โดยสมาชิกยูทูปชื่อ [กองศิลป์วัฒนธรรม มทร.พระนคร](#)

กระทงจากเปลือกแตงโม

ที่มาจาก [YouTube](#) โพสต์โดยสมาชิกยูทูปชื่อ [Kids Play](#)

กระทงจากใบวาสนา

ที่มาจาก [YouTube](#) โพสต์โดยสมาชิกยูทูปชื่อ [Pimmy Girl](#)

กระทงหัวปลี

ที่มาจาก [YouTube](#) โพสต์โดยสมาชิกยูทูปชื่อ [cat.hat](#)

กระทงจากเปลือกข้าวโพด

ที่มาจาก [YouTube](#) โพสต์โดยสมาชิกยูทูปชื่อ [wannnti RuDee](#)

และวิธีอื่นๆ อีกมากมายครับ ลองติดตามได้จาก [YouTube](#) เกี่ยวกับวิธีทำกระทง ได้ที่นี่